

Ang paglulunsad ng bakuna sa Alberta ay kumakalat na

Abril 12, 2021

Dahil sa mabilis na daloy ng pagbubukas ng mga klinika sa Calgary at Edmonton, lumalawak ang pamamahagi para maihatid ang mga dosis sa pinakamabilis na paraan sa Alberta.

Sa higit na 1,300 na parmasya at 103 mga lugar na nangangasiwa ng pagbabakuna ngayon, at higit pang dumarating sa susunod na mga linggo, ang lalawigan ay napapanahon upang mamahagi ng higit sa 300,000 na dosis sa isang linggo.

Mahigit 684,000 mga Albertans ang nakatanggap ngayon ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna, na nakakatulong sa pagprotekta sa kanila sa matitinding kinalalabasan at bawasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ang lahat ng mga may sapat na gulang sa Alberta ay inaalok ng unang dosis ng bakuna sa katapusan ng Hunyo, kung darating ang mga bakuna ayon sa iskedyul.

"Ang karera sa pagitan ng bakuna at variants, tayo ay nauuna na. Patuloy naming pinapabilis ang aming paglulunsad at mga timeline. Determinado kaming matugunan o malampasan ang aming pangako na mag-alok sa bawat may sapat na gulang ng unang dosis sa Hunyo 30.

"Jason Kenney, Premier

"Ang aming mga opisyal sa kalusugan ay nagsusumikap upang magagamit ng mga Albertans ang bagong padala na bakuna sa sandaling dumating sila. Mahigpit kong hinihimok ang mga Albertans na magpabakuna kaagad kung karapat-dapat sila. Kapag panahon mo na, mangyaring mag-palista para sa iyong pag-papaturok, magpakita para sa iyong appointment at lakarin ang sunod na iyong pangalawang dosis. "*Tyler Shandro, Minister of Health*

Sa nakaraang linggo, ang Alberta ay nagsagawa ng maraming mga hakbang upang madagdagan ang pamamahagi ng bakuna:

- Ganap na nabuksan ang Phase 2B sa higit na 650,000 karapat-dapat na mga Albertans na may ibang kondisyon sa kalusugan.
- Binuksan ang Phase 2C sa higit na 240,000 manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan.
- Binuksan ang mga pag-book para sa bakunang AstraZeneca para sa mga Albertans na may edad 55 hanggang 64.
- Binuksan ang mga mabilisang daloy na klinika sa Grande Prairie, Fort McMurray, Red Deer, Lethbridge at Medicine Hat, bilang karagdagan sa pagbubukas ng mga klinika ng Calgary at Edmonton noong Abril 12.

Sa Abril 13, ang mga piling kalahok na parmasya, na una sa Edmonton at Calgary, ay magsisimulang payagan ang mga pag-book ng walk-in para sa pagbabakuna sa bakunang AstraZeneca para sa mga karapat-dapat na Albertans, kaysa sa appointment lamang. Maraming mga parmasya ang mananatili lamang sa appointment kaya mangyaring suriin ang website ng Alberta Blue Cross para sa mga walk-in site o makipag-ugnay sa iyong tukoy na lokasyon upang malaman ang higit pa tungkol sa kanilang proseso ng pag-book.

Ang Alberta Health at ang Alberta Medical Association ay nagtutulungan upang isama ang mga klinika ng manggagamot sa COVID-19 na tugon sa pagbabakuna. Ang impormasyon tungkol sa mga unang pilot na klinika at pagpapalawak ay ipapahayag sa lalong madaling panahon.

Ang mga karagdagang pangkat na nakalista sa Phase 2C ay magiging karapat-dapat sa mga darating na linggo. Higit pang impormasyon ay ibabahagi habang ang bawat pangkat ay magiging karapat-dapat sa pag-book ng appointment.

Mahigit sa 1.7 milyong mga Albertans ang karapat-dapat para sa bakunang COVID-19. Ang mga pag-book ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga kalahok na parmasya o Alberta Health Services (AHS) online o sa pamamagitan ng pagtawag sa 811.

Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan na may tumpak na mga hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ni Alberta.

Kaugnay na impormasyon

- [COVID-19 bakuna sa Alberta](#)
- [Mag-palista para sa appointment sa isang parmasya](#)

Multimedia

- [Panoorin ang balitang pagpupulong](#)
- [Makinig sa balitang pagpupulong](#)
- [Tingnan ang mga larawan ng kaganapan](#)

Mga katanungan sa media

[Jerrica Goodwin](#)

587-988-3278

Press Secretary, Office of the Premier

Tom McMillan
780-422-4905
Assistant Director of Communications, Health

Para sa higit pang mga mapagkukunang naisalin ng gobyerno, mangyaring bisitahin ang:
<https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.